

ครม.ไฟเขียวกู้ธ.ก.ส.'1.5หมื่นล้าน'ช่วยภัยแล้งไร้อ้อย

ครม.ไฟเขียวอนุมัติเงินธ.ก.ส.เพิ่ม 1.5 หมื่นล้านบาท ช่วยช่วยเหลือชาวไร้อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในอัตรา 160 บาทต่อตัน พร้อมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย ให้จัดทำแผนงานให้ชัดเจนมาเสนออีกครั้ง

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบแนวทางช่วยเหลือชาวไร้อ้อย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเสนอในแนวทางเดียวกับฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา

โดยให้เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร้อ้อย 160 บาทต่อตันอ้อยและให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ ธนาคารพาณิชย์อื่นในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี2558/2559รวม 94.05 ล้านตัน วงเงินช่วยเหลือ 15,047.53 ล้านบาทเนื่องจากชาวไร้อ้อยได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง

สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูกาลผลิตปี2558/2559ในอัตรา 773บาท ต่อตันอ้อย และ 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส แต่ต้นทุนการผลิตของชาวไร้อ้อยอยู่ที่ 1,126.66บาทต่อตัน โดยมีประมาณการปริมาณอ้อย 109.85 ล้านตัน แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตอ้อยมีมูลค่าสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ประกอบกับปริมาณการผลิตอ้อยอยู่ในระดับต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง ทำให้ชาวไร้อ้อยได้รับความเดือดร้อนและร้องขอความช่วยเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อย" นางอรรชกา กล่าว

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 5 เรื่อง คือ การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทรายและมาตรการการผลิตน้ำตาลทราย การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ให้ไปปรับแผนการดำเนินงานให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง

รายงานสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนพ.ค. 2016 อยู่ที่ 15.55 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.22 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน สัญญาเดือนส.ค. 2016 อยู่ที่ 460.80 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลง 3.20 ดอลลาร์ต่อตัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ประสานโครงการสินเชื่อ สำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย โดยรัฐบาลได้สนับสนุนสินเชื่อเงินกู้ให้กับเกษตรกรชาวไร้อ้อยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 1,500 ล้านบาท สามารถเพิ่มรถตัดอ้อยได้ประมาณ 100 คัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้กับเกษตรกรชาวไร้อ้อยอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และรถตัดอ้อย นำมาใช้ในกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการเผาไร้อ้อยได้